



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สหรัฐอเมริกา

- สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้ยื่นญัตติถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีทรัมป์ เข้าสู่การพิจารณาไต่สวนของวุฒิสภาแล้ว

๒. มาเลเซีย

- ผู้นำฝ่ายค้านมาเลเซีย นาย Anwar ขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายกรัฐมนตรี Muhyiddin ถอนเรื่องการถวายคำแนะนำให้สมเด็จพระราชาธิบดีชะลอการประชุมรัฐสภา

๑. สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้ยื่นญัตติถอดถอนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ วอชิงตัน : สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้มีมติถอดถอนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ พ้นจากตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นครั้งที่สอง ในข้อหา "ยุยงปลุกปั่นให้เกิดการก่อการจลาจล" (inciting an insurrection) จากการกล่าวปราศรัยปลุกเร้าผู้สนับสนุนเดินขบวนก่อการจลาจล บุกประทุง์ที่อาคารรัฐสภาสหรัฐฯ เพื่อขัดขวางกระบวนการประกาศการรับรองชัยชนะของนายโจ ไบเดน ในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ โดยเรื่องได้เข้าสู่การพิจารณาไต่สวนของวุฒิสภาเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ด้วยข้อกล่าวหาว่ายุยงปลุกปั่นให้กลุ่มผู้สนับสนุนเข้าไปในอาคารบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภา โดย นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้มอบหมายให้คณะผู้ดำเนินการถอดถอน จำนวน ๙ คน จากสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องไปยังเลขาธิการวุฒิสภาดำเนินการตามกระบวนการถอดถอนต่อไป ซึ่งนายเจมี รัสกิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐแมริแลนด์ หัวหน้าคณะผู้ดำเนินการถอดถอนเป็นผู้อ่านญัตติข้อกล่าวหาดังกล่าวต่ออดีตประธานาธิบดี ทรัมป์ ทำให้อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ เป็นประธานาธิบดีคนแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ ที่ถูกยื่นถอดถอนถึง ๒ ครั้ง

ในการไต่สวนญัตติถอดถอนทรัมป์ครั้งแรก นายจอห์น โรเบิร์ต ผู้พิพากษาศาลสูงสุดสหรัฐฯ เป็นประธานการพิจารณาคดีในชั้นของวุฒิสภา ซึ่งการพิจารณาคดีจบลงด้วยการที่อดีตประธานาธิบดีพ้นข้อกล่าวหาดังกล่าว และในการพิจารณาคดีครั้งนี้จะเริ่มสัปดาห์ของในวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีนายแพททริก ลีอาร์ท วัย ๘๐ ปี ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มีอาวุโสสูงสุดของพรรคที่มีเสียงข้างมาก โดยได้รับเลือกตั้งให้เป็นวุฒิสมาชิกในปี ๒๕๑๗ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานชั่วคราว

ทั้งนี้ สมาชิกพรรคเดโมแครตและสมาชิกพรรครีพับลิกันมีความเห็นตรงกันว่าควรยึดกระบวนการไต่สวนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ออกไปก่อน โดยจะต้องให้เวลาอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในการเตรียมตัวเพื่อแก้ต่างข้อกล่าวหาในกระบวนการไต่สวนในชั้นวุฒิสภา อีกทั้งวุฒิสภาจะได้มีเวลาในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งรัฐมนตรีของประธานาธิบดีไบเดน ทั้งนี้ ประธานาธิบดีไบเดนต้องการทุ่มเทให้กับการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจมากกว่า โดยปล่อยให้กระบวนการถอดถอนเป็นหน้าที่ของวุฒิสภาว่าจะให้อดีตประธานาธิบดีทรัมป์รับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไร หลายคนได้แสดงความเห็นว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ และระบบสถาบันทางการเมืองอย่างใหญ่หลวง อีกทั้งยังคุกคามต่อบูรณภาพแห่งระบอบประชาธิปไตย แทรกแซงการถ่ายโอนอำนาจ และเป็นภัยต่อระบบการปกครองของรัฐบาล ด้วยเหตุที่กล่าวมาอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ ถือเป็นผู้ทรยศต่อความไว้วางใจที่พึงมีในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยเป็นต้นเหตุไปสู่การประท้วงจนประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง

มีสมาชิกวุฒิสภาจากพรรครีพับลิกัน จำนวน ๑๐ คน ได้ร่วมกับสมาชิกจากพรรคเดโมแครต เห็นชอบร่วมกันสนับสนุนในญัตติการถอดถอนอดีตประธานาธิบดี ซึ่งตามกฎหมายการถอดถอนจะสำเร็จได้ จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนอย่างน้อย ๒ ใน ๓ ของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งหมายความว่าต้องมีวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันอย่างน้อย จำนวน ๑๗ คน ลงมติเห็นชอบด้วย ซึ่งขณะนี้วุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันมากถึง ๒๐ คน ที่มีแนวโน้มจะสนับสนุนมติดังกล่าว ขณะนี้ พรรคเดโมแครตครองที่นั่งในวุฒิสภา จำนวน ๕๐ ที่นั่ง จาก ๑๐๐ ที่นั่ง อย่างไรก็ตาม อดีตรองประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังคงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากในพรรครีพับลิกัน ในกรณีที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ถูกถอดถอน จะทำให้เขาไม่สามารถเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองใด ๆ ได้อีกต่อไป อันเป็นการปิดฉากการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งในปี ๒๕๖๗

ที่มา : <https://www.channelnewsasia.com/news/world/us-house-trump-impeachment-article-senate-trial-14041120>

สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

๒. ผู้นำฝ่ายค้านมาเลเซียนาย Anwar ขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายกรัฐมนตรี Muhyiddin ถอนเรื่อง
การถวายคำแนะนำให้สมเด็จพระราชาธิบดีชะลอการประชุมรัฐสภา

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ กัวลาลัมเปอร์ ผู้นำฝ่ายค้านมาเลเซียนาย Anwar Ibrahim ได้ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรี Muhyiddin Yassin และคณะรัฐบาลต่อศาลสูงกัวลาลัมเปอร์ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายกรัฐมนตรี Muhyiddin ถอนเรื่องการถวายคำแนะนำให้สมเด็จพระราชาธิบดีชะลอการประชุมรัฐสภา ในช่วงที่ประเทศประกาศภาวะฉุกเฉิน ทั้งนี้ นาย Ramkarpal Singh ทนายความของนาย Anwar และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้าน ได้ยื่นคำฟ้องร้องดังกล่าวไปยังศาลสูงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งว่าคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีที่ถวายต่อสมเด็จพระราชาธิบดีเพื่อให้ชะลอการประชุมรัฐสภาในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น ขัดต่อกฎหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งฝ่ายค้านเห็นว่า การที่นายกรัฐมนตรีใช้มติคณะรัฐมนตรีถวายคำแนะนำให้สมเด็จพระราชาธิบดีใช้ข้อบังคับที่ ๑๔ แห่งกฎหมายการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยรวมถึงการให้ชะลอการประชุมรัฐสภาออกไปก่อนนั้นไม่ถูกต้อง โดยการถวายคำแนะนำดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย และคาดว่าจะได้ผลการพิจารณาจากศาลในเร็ว ๆ นี้

สมเด็จพระราชาธิบดี Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศโดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างไรก็ตามอาจจะยกเลิกประกาศฯ ดังกล่าวได้ก่อนกำหนด หากสถานการณ์คลี่คลายลง โดยนายกรัฐมนตรี Muhyiddin ประกาศว่าในระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจะไม่มีการประชุมรัฐสภาหรือการเลือกตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น ทำให้เกิดที่วิพากษ์วิจารณ์กันในหมู่ผู้เมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ทั้งนี้ เมื่อกลางเดือนมกราคม นาย Anwar ยังได้เรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถวายหนังสือถึงสมเด็จพระราชาธิบดี เพื่อให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการให้รัฐสภาสามารถกลับมาประชุมได้ตามปกติให้เร็วที่สุด โดยเห็นว่าเป็นการฉวยโอกาสทางการเมืองของฝ่ายรัฐบาลที่อ้างสถานการณ์เรื่องโรค COVID-19 ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและไม่ให้มีการประชุมรัฐสภา

ที่มา : <https://www.channelnewsasia.com/news/asia/malaysia-anwar-muhyiddin-parliament-suspension-judicial-review-1404436>

สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

นางสาวสิรินทร์ญาภา จันทพิรกิจ
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๙ มกราคม ๒๕๖๔